

THÔNG TIN VĂN HÓA, VĂN NGHỆ

(Từ ngày 21/7 - 06/8/2020)

THÔNG TIN TRONG TỈNH

1. Triển lãm ảnh “Đồng Tháp Sen hồng uống nước nhớ nguồn” và “Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, chống dịch như chống giặc”

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh phối hợp Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề “Đồng Tháp Sen hồng uống nước nhớ nguồn” và “Việt Nam phòng, chống dịch Covid-19, chống dịch như chống giặc”, diễn ra từ ngày 27/7/2020 - 06/8/2020, gồm 224 bức ảnh của các tác giả trong và ngoài tỉnh.

Sau lễ khai mạc, các đại biểu được xem chương trình nghệ thuật quảng bá tác phẩm VHNT Đồng Tháp với các ca khúc, liên khúc, trích đoạn cải lương nội dung ngợi ca Mẹ Việt Nam anh hùng, hình ảnh quê hương, đất nước, con người Đồng Tháp, do các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên đến từ Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh và hội viên Hội Liên hiệp VHNT tỉnh biểu diễn. Hoạt động nhằm chào mừng 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020), chào mừng sự kiện Tuần lễ Văn hóa Du lịch năm 2020 tại thành phố Cao Lãnh.

Thời gian tới, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì mô hình này thường xuyên, định kỳ theo chuyên đề, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của người dân.

2. Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”

Sở VH,TT&DL vừa tổ chức Hội thảo khoa học “Phát huy giá trị đình làng tỉnh Đồng Tháp”, với mục đích lấy ý kiến của các ngành và địa phương để hoàn chỉnh dự thảo Đề án Phát huy giá trị đình làng để triển khai trên toàn tỉnh. Theo số liệu thống kê, hiện toàn tỉnh Đồng Tháp có 88 ngôi đình tọa lạc tại 11 huyện, thị xã, thành phố (trừ huyện Tháp Mười), với 04 ngôi đình xếp hạng Di tích Quốc gia; 24 đình được xếp hạng Di tích cấp tỉnh, 06 ngôi đình chưa được xếp hạng Di tích nhưng có trong danh mục kiểm kê di tích; 54 ngôi đình chưa được xếp hạng Di tích và chưa có trong danh mục kiểm kê di tích.



Tại Hội thảo, có 10 tham luận thảo luận, trao đổi về thực trạng của các đình làng, đóng góp đối với nội dung Đề án và đề xuất các giải pháp mới¹. Trong đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham gia phát biểu tham luận “Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thực hiện Đề án phát huy giá trị hệ thống đình làng trên địa bàn tỉnh”, với các nhiệm vụ chủ yếu: (1) *Tăng cường công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho nhân dân về việc bảo tồn, phát huy giá trị của đình làng*; (2) *Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho học sinh, sinh viên thông qua các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh*; (3) *Phát huy vai trò của đội ngũ tuyên giáo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tuyên truyền, định hướng*; (4) *Phát huy giá trị đình làng trong sinh hoạt dân gian để phổ biến, giáo dục pháp luật*.

3. Tổ chức những ngày văn hóa Cao Lãnh - Hội An năm 2020

UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tổ chức những ngày văn hóa Cao Lãnh - Hội An năm 2020, diễn ra từ ngày 27 đến 31/7/2020, với chủ đề “*Kết nối nghĩa tình - Tinh hoa hội tụ*”.

Hoạt động đã giới thiệu, quảng bá hình ảnh và nét đẹp văn hóa của 02 thành phố Cao Lãnh và Hội An:

☛ Thành phố Cao Lãnh: tổ chức các chuỗi hoạt động tái hiện làng Hòa An xưa; đờn ca tài tử - hò Đồng Tháp; thư pháp; nghề xắt thuốc rê; biểu diễn nghề mê bò Mỹ Trà, đan lục bình Tịnh Thới; gấp lá dừa; biểu diễn làm chỉ tơ sen, xà bông sen, chưng cất nước hoa sen; ẩm thực bánh xèo Cao Lãnh, món ngon Đồng Tháp, ẩm thực sen, các loại bánh dân gian...

☛ Thành phố Hội An: trải nghiệm về một Hội An cổ kính qua việc tái hiện những góc nhỏ phố cổ Hội An, những hoạt động nghệ thuật - trò chơi dân gian độc đáo như: bài chòi, bịt mắt đập nôi, thư pháp, cờ tướng, tập làm và thả hoa đăng, trải nghiệm nghề làm gốm và dán đèn lồng; hò khoan đối đáp, những món ẩm thực đặc sắc: mì Quảng, Tam hũu, bánh đập, bánh đậu xanh, nước chè lá lao...

* *Việc liên quan đến đoàn nghệ thuật thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tham dự sự kiện, ngành Y tế đã lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm 55 người đều âm tính với SARS-CoV-2. Trước đó, để đảm bảo an toàn cho sự kiện, ngành y tế tỉnh đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh chủ động thực hiện các biện*

¹ Như: phát huy chức năng, vai trò của đình làng trong đời sống cộng đồng và xây dựng nông thôn mới; phát huy sinh hoạt đình làng với hoạt động xã hội - từ thiện trong cộng đồng dân cư; những giải pháp để phát huy giá trị văn hóa đình làng ở khu vực nông thôn, biên giới; khu vực đô thị; phát huy vai trò tự quản, xã hội hóa trong bảo tồn, trùng tu, tôn tạo đình làng; phát huy vai trò tự quản của đình làng trong thực hành nghi lễ dân gian; gắn với phát triển du lịch cộng đồng...

pháp phòng, chống dịch bệnh đối với đoàn nghệ thuật thành phố Hội An, quản lý chặt chẽ việc di chuyển, khuyến cáo hạn chế tiếp xúc, thực hiện vệ sinh phòng hộ cá nhân, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm.

Bên cạnh đó, ngành chức năng cũng yêu cầu Ban tổ chức sự kiện trên thực hiện đầy đủ các quy định về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong tổ chức lễ hội như: kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, khuyến khích người dân đeo khẩu trang nơi đông người...

4. Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 200

Lễ giỗ ông, bà Đỗ Công Tường lần thứ 200 diễn ra từ ngày 27 - 31/7/2020 (nhằm mừng 7 đến 11 tháng 6 năm Canh Tý), tại Khu di tích Quốc gia Đền thờ Ông, Bà Đỗ Công Tường. Phần Lễ diễn ra vào ngày 28/7/2020 (nhằm mừng 08 tháng 06 năm Canh Tý), với Lễ cáo hoàng thiên, biểu diễn múa Lân, ca cảnh cải lương, đánh trống khai hội, dâng hương, Lễ Nghinh khẩu Sắc.



Trong khuôn khổ Lễ giỗ, diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và quảng bá du lịch như: Hội thi làm bánh dân gian, Chương trình hát bộ tuồng cổ, hoạt động giải cờ thế, cờ tướng, Hội diễn Lân, Hội thi đá gà nghệ thuật, thi gà đẹp, biểu diễn Dưỡng sinh, Hội thi chơi chim nghệ thuật... Ngoài ra, còn có Không gian Văn hóa Góc quê (Các hoạt động tương tác: Thư pháp, tái hiện Chợ Vườn Quýt, trang trí công cụ nông nghiệp xưa ...).

Dịp này, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh tặng Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia Mộ và Đền thờ ông bà Đỗ Công Tường bức Phiên bản Châu Bản Triều Bảo Đại (đây là tờ tâu của ngự tiền văn phòng tâu lên vua xin phong thần cho ông bà Đỗ Công Tường vào năm 1935).

Lễ giỗ ông bà Đỗ Công Tường là hoạt động văn hóa được UBND thành phố Cao Lãnh tổ chức hàng năm nhằm ghi nhớ công lao của ông bà, đồng thời giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn với quảng bá hình ảnh của địa phương.

5. Tập huấn công tác quản lý, thực hành nghi lễ dân gian truyền thống năm 2020

Sở VH,TT&DL tổ chức khai giảng Lớp tập huấn công tác quản lý, thực hành nghi lễ dân gian truyền thống năm 2020, có 152 học viên là đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị xã, thành phố và công chức văn hoá - xã hội xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tham dự.

Nội dung tập huấn tập trung xoay quanh các chuyên đề gồm: “Khái quát về Quan, hôn, tang, tế trong dân gian”, “Nhạc lễ truyền thống sử dụng trong Quan, hôn, tang, tế” và “Triển khai Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”. Trong đó, các học viên sẽ được đi thực tế xem Dân nhạc lễ phục vụ nghi thức Lễ dâng hương tại Đền thờ Ông Bà Đổ Công Tường... do nhà nghiên cứu văn hóa - lịch sử Nguyễn Nhất Thống, Nhạc sĩ, nghệ nhân Phạm Hùng Minh - Ban Hương Nhạc Đền thờ Ông Bà Đổ Công Tường và ông Nguyễn Duy Trung - Trưởng Phòng Quản lý Văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình bày.

Hoạt động này nhằm bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý, thực hành nghi lễ dân gian truyền thống, từng bước đi vào nề nếp, bài bản chặt chẽ hơn, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

6. Trao thưởng vòng sơ khảo cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020 do Bộ VH,TT&DL phát động. Vòng sơ khảo được tổ chức ở các địa phương. Tại **Đồng Tháp**, vòng sơ khảo có 3.959 bài dự thi của các em học sinh TH, THCS, THPT trong tỉnh và sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp viết cảm nhận về các đề tài như: “Chia sẻ về một cuốn sách mà em yêu thích hoặc một cuốn sách đã làm thay đổi nhận thức, cuộc sống của em”; “Viết tiếp lời cho một câu chuyện hoặc cuốn sách mà em đã đọc”;...

Ban tổ chức đã trao thưởng cho 03 tập thể và 13 cá nhân có các bài dự thi xuất sắc. Đồng thời chọn 10 bài tiêu biểu tham dự vòng thi chung kết cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020 tại Hà Nội vào tháng 9/2020. Ngoài ra, Thư viện tỉnh cũng tổ chức trao thưởng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 17 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong cuộc thi viết cảm nhận “Sách và cuộc sống” do Thư viện tỉnh tổ chức.

Dịp này, Tiến sĩ Cao Thanh Phước, Trưởng khoa Thư viện - Thông tin, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã nói chuyện chuyên đề “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng”, theo đó hướng dẫn học sinh các kỹ năng đọc sách, lựa chọn sách, cảm nhận sách.

7. Trao giải Cuộc thi Ảnh thời sự nghệ thuật năm 2020

Cuộc thi Ảnh thời sự nghệ thuật năm 2020 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phối hợp Sở Nội vụ tổ chức với chủ đề “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”.

Qua hơn 2 tháng phát động, có 538 tác phẩm của 33 tác giả nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trên địa bàn tỉnh tham dự. Các tác phẩm phản ánh hoạt động của các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh trong 5 năm qua. Nổi bật là phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Cải cách hành chính”, “Xây dựng chính quyền thân thiện”,...

Kết quả, Ban tổ chức cuộc thi đã trao 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho 09 tác giả. Tác phẩm “*Ngày giỗ Cụ Nguyễn Sinh Sắc*” của tác giả Hiếu Minh Vũ, hội viên Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh đạt giải Nhất và Bằng khen của UBND Tỉnh.

8. Chương trình nghệ thuật Chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Chương trình nghệ thuật Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Sáng mãi niềm tin với Đảng”, diễn ra tại Công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.

Tại chương trình, khán giả được xem phim phóng sự chủ đề “Đảng đồng hành cùng dân tộc”. Các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh biểu diễn liên khúc hát múa “Tuổi xuân dâng Đảng - Giai điệu tự hào” với các bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước; biểu diễn vở cải lương “Người đồng bằng” của tác giả Huỳnh Thanh Tuấn với nội dung tuyên truyền về những thành tựu trong công tác xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

VĂN BẢN MỚI

Quy định về quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy định quản lý Khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/8/2020. Quy định gồm 3 chương, 14 điều. Trong đó, quy định tổ chức, cá nhân khi hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch:

✍ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật và kinh doanh đúng ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh, trừ các trường hợp không thuộc diện phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

✍ Tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện, tiêu chuẩn, nghĩa vụ đối với từng loại hình dịch vụ du lịch và các nội dung của quy định này.

✍ Thực hiện nghiêm yết công khai chất lượng, giá dịch vụ và bán đúng giá niêm yết;

✍ Tổ chức đón tiếp, phục vụ khách với thái độ thân thiện, lịch sự, hòa nhã, không được tranh giành, đeo bám, chèo kéo khách gây phản cảm hoặc làm mất trật tự an ninh trong Khu du lịch, điểm du lịch.

✍ Các phương tiện vận chuyển khách du lịch trong Khu du lịch, điểm du lịch phải được đăng ký và quản lý theo quy định của pháp luật.

✍ Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu, điểm du lịch không được phá vỡ cảnh quan môi trường thiên nhiên, hệ sinh thái động, thực vật; không làm ảnh hưởng đến các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và bản sắc văn hóa dân tộc;

Thực hiện đúng quy định về kinh doanh dịch vụ du lịch, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật và quy định này.

Về điều kiện công nhận Khu du lịch cấp tỉnh, điểm du lịch: Khu du lịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch 2017, được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Khu du lịch cấp tỉnh; điểm du lịch đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 168/2017/NĐ-CP được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận Điểm du lịch.

PHÒNG KHOA GIÁO VÀ VĂN HÓA, VĂN NGHỆ